



Hỡi mọi người, Allah đã cất bỏ gánh nặng của sự ngu muội thời Jahiliyah và sự kiêu hãnh của họ đối với cha ông của họ

Ông Ibnu 'Umar thuật lại: Vào ngày chinh phục Makkah, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Hỡi mọi người, Allah đã cất bỏ gánh nặng của sự ngu muội thời Jahiliyah và sự kiêu hãnh của họ đối với cha ông của họ. (Trong nhân loại) có hai loại người: một người công chính, ngoan đạo, y là người vinh dự đối với Allah; hai là một người vô đạo đức, khốn nạn, y là kẻ thấp hèn đối với Allah. Nhân loại đều là con cháu của Adam, và Allah đã tạo ra Adam từ đất bụi, Allah phán: {Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các người từ một người nam và một người nữ và làm cho các người thành các dân tộc và những bộ lạc để các người nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Thông Toàn.} (chương 49 - Al-Hujurat: 13).

[Sahih (chính xác)]

Vào ngày chinh phục Makkah, Nabi ﷺ đã nói: Hỡi mọi người, Allah đã dỡ bỏ khỏi các người sự kiêu hãnh và cao ngạo của Jahiliyah (thời tiền Islam), cũng như niềm tự hào của một người về ông cha của mình. Quả thật con người chỉ có hai loại người: Hoặc là một tín đồ công chính, ngoan đạo, vâng phục, thờ phượng Allah Toàn Năng, đây là người thật đáng tôn vinh đối với Allah, cho dù người đó không xuất thân từ dòng dõi cao quý giữa thiên hạ. Hoặc là một kẻ vô đức tin, khốn nạn và bất hạnh, và đây là kẻ thấp hèn, đáng khinh đối với Allah, y chẳng có giá trị gì ở nơi Ngài, ngay cả khi y được kính trọng, và quyền hành (trong nhân loại). Và tất cả nhân loại đều là con cháu của Adam, Allah tạo ra Adam từ đất bụi, nên việc một người có nguồn gốc từ đất bụi mà kiêu ngạo và ngưỡng mộ bản thân là không thích hợp, và bằng chứng cho điều đó là lời phán của Allah Toàn Năng: {Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các người từ một người nam và một người nữ và làm cho các người thành các dân tộc và những bộ lạc để các người nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Thông Toàn.} (chương 49 - Al-Hujurat: 13).

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

